

Số: /BC - UBND

Phong Thổ, ngày tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả tự kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông trên địa bàn huyện Phong Thổ

Thực hiện Công văn số 1155/STP-XDKT&THPL ngày 04/9/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu về việc tự kiểm tra và báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông, Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông từ ngày 01/01/ 2021 đến 31/5/2023 với các nội dung sau:

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Hàng năm Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động chỉ đạo Ban an toàn giao thông tham mưu cho UBND huyện xây dựng ban hành được 10 văn bản chỉ đạo, triển khai đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện¹; ngoài ra Công an huyện cũng thường xuyên ban hành được 22 văn bản chỉ đạo, triển khai đến các cơ quan, đơn vị thực hiện ².

Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo chính quyền địa phương, nên việc triển khai các văn bản chỉ đạo được kịp thời, đúng quy định và hiệu quả. Việc theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đã đảm bảo đúng đối tượng, đúng pháp luật, góp phần nâng cao

¹ Kế hoạch số 2576/KH-UBND, ngày 2/2/2021 của UBND huyện về kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 trên địa bàn huyện; Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2021 của UBND huyện Phong Thổ với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; Kế hoạch số 219/KH-CAH-CSGT ngày 02/12/2020 của Công an huyện Phong Thổ mở đợt Cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2021; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND huyện về Năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” trên địa bàn huyện Phong Thổ; Kế hoạch số 120/KH-BATGT ngày 15/5/2023 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu” trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2023....

²Kế hoạch số 137/KH-CAH-CSGT ngày 28/02/2021 của Công an huyện Phong Thổ về Kế hoạch tuần tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm bảo đảm trật tự ATGT tháng 3 năm 2021; Kế hoạch số 284/KH-CAH-CSGT ngày 15/4/2021 kế hoạch về mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30/4, 01/5/2021, bao vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 174 /KH-CAH- CSGT ngày 15/3/2021 tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”; Kế hoạch số 156/KH-CAH-CSGT ngày 22 tháng 2 năm 2022 Tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”; Kế hoạch số 55/KH-CAH-CSGT ngày 15 tháng 3 năm 2022 Tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chờ hàng quá tải trọng quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ; Kế hoạch 239/KH-CAH(CSGT) ngày 31/8/2022 về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022 và Khai giảng năm học mới 2022-2023; Kế hoạch số 324/KH-CAH-CSGT, ngày 21/11/2022 về Cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023 của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Phong Thổ; Kế hoạch số 39/KH-CAH-CSGT ngày 02/3/2023 về Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chờ hàng quá tải trọng, quá vạch dầu mớm nước an toàn, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện; Kế hoạch số 648/KH-CAH-CSGT ngày 19/5/2023 về Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới....

hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Các thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được niêm yết công khai tại trụ sở Công an huyện theo đúng quy định. Việc giải quyết các thủ tục được thực hiện đúng quy trình, không gây sách nhiễu, phiền hà cho người dân, do đó mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính đạt tỉ lệ cao.

Trong kỳ kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính.

2. Kết quả theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

2.1. Tổ chức công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ.

Hàng năm Ban an toàn giao thông xây dựng các Kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương các xã mở các đợt cao điểm đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường liên xã. Ban ATGT huyện đã chỉ đạo các cơ quan thành viên Ban ATGT huyện, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đến nhân dân trên địa bàn huyện; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; bám sát chủ đề Năm An toàn giao thông hàng năm. Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đường bộ tại các xã biên giới vùng cao và trên địa bàn huyện, tập trung vào các đối tượng là nhân dân các xã vùng cao, cán bộ xã, giáo viên và học sinh trên địa bàn.

Tổ chức tuyên truyền trực tiếp 06 buổi, với 1786 người tham gia. Đồng thời trao tặng 3.000.000 đồng, 45 mũ bảo hiểm, 440 phần quà cho học sinh có thành tích cao trong học tập.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát trực tiếp tuyên truyền cho hơn 540 lái xe đường dài kỹ năng lái xe an toàn và các biện pháp phòng chống dịch bệnh trước sự diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Chủ động chủ đạo Công an huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện tổ chức vận động, tuyên truyền đến các bản, khu dân cư trên địa bàn huyện từ đó quần chúng nhân dân đã nâng cao ý, tích cực tham gia tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm Luật giao thông. Tổ chức 25 buổi tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đường bộ tại các xã biên giới, các xã phức tạp về TTATGT và các trường học trên địa bàn huyện với 6239 lượt người tham gia; tổ chức 70 buổi tuyên truyền cơ động bằng loa phóng thanh trên các tuyến đường đã được phân công phân cấp.

Phối hợp với đài phát thanh truyền hình huyện xây dựng 15 phóng sự về tuyên truyền Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ: Từ đầu năm 2021 đến nay Công an huyện đã cử 01 lượt lãnh đạo, 12 lượt cán bộ đi tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ.

3. Việc bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; tổng số người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo từng chức danh tại cơ quan, đơn vị

3.1. Về cơ sở vật chất

Công an huyện Phong Thổ bố trí trụ sở làm việc riêng cho lực lượng CSGT: Bố trí 02 phòng làm việc, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính; Niêm yết công khai các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Xử lý VPHC, đăng ký xe, giải quyết tai nạn giao thông (TNGT); bố trí đầy đủ bàn, ghế làm việc, điều hòa, quạt, tủ sắt đựng tài liệu, giá gỗ ... để phục vụ công tác thường trực, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Có kho bãi để tạm giữ các phương vi phạm, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, mái che nắng, mưa ...; có tủ sắt để bảo quản, lưu trữ các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo quy định.

Lực lượng CSGT Công an huyện được trang cấp 06 bộ máy tính, máy in, (có kết nối mạng Nội bộ, mạng Internet để phục vụ công tác báo cáo, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Dịch vụ công trực tuyến ...).

3.2. Về nguồn lực, biên chế

- Lãnh đạo Công an huyện phân công 01 đồng chí Phó trưởng Công an huyện phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính và biên chế cho lực lượng CSGT 11 đồng chí (trong đó có 02 đồng chí chỉ huy đội; 9 cán bộ, chiến sỹ thực hiện các mặt công tác của lực lượng CSGT).

3.3. Về phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sử dụng trong việc phát hiện xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT

- Lực lượng CSGT hiện được trang cấp 03 xe ô tô (01 xe bán tải, 02 xe tải thùng); 07 xe mô tô (04 xe bò câu đặc chủng, 01 xe HONDA Winner; 02 xe HONDA Wave&); 01 phương tiện đo tốc độ; 02 phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở; 05 máy Camera đeo ngực và các Công cụ hỗ trợ khác phục vụ công tác.

3.4. Tổng số người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Trên địa bàn huyện 28 người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó: 01 Chủ tịch UBND huyện; 17 Chủ tịch UBND cấp xã; 02 Trưởng Công an huyện; 01 thẩm quyền Đội trưởng; 07 cán bộ chiến sỹ có thẩm quyền xử phạt theo thẩm quyền của cán bộ chiến sỹ.

4. Việc thực hiện chế độ thông kê, báo cáo về xử lý vi phạm hành chính

Ủy ban nhân dân huyện thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thống kê, định kỳ, đột xuất của cấp trên khi có yêu cầu, đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định.

Việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và cung cấp thông tin để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Hiện đội CSGT-TT đang sử dụng phần mềm xử lý vi phạm hành chính của Bộ Công an quản lý và áp dụng ban hành các thủ tục hành chính trên phần mềm. Giải quyết thủ tục hành

chính qua công thông tin điện tử Bộ Công an để hướng dẫn người dân nộp phạt vi phạm hành chính.

5. Việc thực hiện trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, pháp luật khác có liên quan đến xử lý vi phạm hành chính

Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính đến các cơ quan, đơn vị để thực hiện và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo triển khai các văn bản về xử lý vi phạm hành chính đến cán bộ, công chức chuyên môn phụ trách thường xuyên bám sát cơ sở để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân để tham mưu cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính được kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

II. VIỆC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIAO THÔNG

1. Tổng số vụ vi phạm

Trong kỳ báo cáo trên địa bàn huyện đã phát hiện được 1.158 trường hợp vi phạm. Tổng số vụ vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính là 1.158 trường hợp. Đã ra Quyết định XPVPHC là 1.214 trường hợp; đã thực hiện Quyết định XPVPHC 865 trường hợp, cụ thể:

Phạt tiền là 822 trường hợp, phạt cảnh cáo 43 trường hợp. Tổng số tiền thu được từ xử phạt vi phạm hành chính là: 1.342.398.000^d (*Một tỷ ba trăm bốn mươi hai triệu ba trăm chín mươi tám nghìn đồng*).

Tạm giữ 09 xe ô tô, 443 xe mô tô và 526 các loại giấy tờ liên quan. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe đối với 125 trường hợp.

Trong kỳ báo cáo không có vụ nào chuyển cơ quan tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Không có vụ việc cơ quan tố tụng chuyển để xử phạt vi phạm hành chính.

2. Việc thực hiện các quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm

hành chính luôn được các cơ quan đơn vị, người có thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quan tâm, nghiên cứu áp dụng các quy định của pháp luật đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tình hình, kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Tổng số đã ban hành 1.158 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó: Đã thi hành xong 865 quyết định; chưa thi hành 293 quyết định (*lý do: số tiền phạt cao, phương tiện tạm giữ cũ nên đối tượng vi phạm chưa thi hành*).

Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là 117 quyết định, các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã được bán đấu giá tài sản tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Trong kỳ báo cáo trên địa bàn huyện không có quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Không có quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính.

4. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về Giải trình

Trong kỳ báo cáo trên địa bàn huyện không ghi nhận trường hợp nào về giải trình của các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính.

5. Việc thực hiện các quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính

Các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đã thực hiện, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính “tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe” để ngăn chặn và đảm bảo xử phạt vi phạm hành chính.

6. Việc quản lý tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, chứng từ thu nộp tiền phạt

Trong kỳ báo cáo trên địa bàn huyện đã thực hiện thu tiền xử phạt vi phạm hành chính được: 1.342.398.000^d (*Một tỷ ba trăm bốn mươi hai triệu ba trăm chín mươi tám nghìn đồng*); toàn bộ số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính được nộp vào ngân sách Nhà nước tại Kho bạc nhà nước huyện Phong Thổ và Ngân hàng BIDV Chi nhánh huyện Phong Thổ, chứng từ thu nộp tiền phạt được lưu kèm hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Nhận thức pháp luật của quần chúng nhân dân vùng sâu, vùng xa, nhất là những đối tượng vi phạm pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính còn hạn chế, có một số đối tượng sau khi bị xử phạt trì hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Số lượng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện về xử lý vi phạm hành chính còn nhiều, khó khăn cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong việc nghiên cứu, áp dụng các văn bản pháp luật vào các vụ việc vi phạm hành chính.

Trên đây là báo cáo kết quả tự kiểm tra tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông trên địa bàn huyện Phong Thổ./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Công An huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Thị Hồng Sim